

ส่วนที่ ๓

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ ๓
 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	ยุทธศาสตร์ชาติ (๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	หมวดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมวดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ หมวดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	๑๒.การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ๑๓.การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๑๔.ทรัพยากรทางทะเล ๑๕.ระบบนิเวศบนบก	๒.การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑.พัฒนาชุดออก คู คลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สวงวนและเก็บกักน้ำ เพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมและน้ำแล้ง ๓.ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงการผลิตให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการขนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่าย และเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด	สาธารณสุข เกษตรและชุมชน การเกษตร	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์ จังหวัดภูเก็ต	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเทศบาล ตำบลศรีสุนทร	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							๑๐. พัฒนาฟื้นฟูและ อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ คู่มวลน้ำล้นคลอง และป่า ไม่ให้เกิดความอดสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหา มลพิษและปัญหา สิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะ รวม และจัดการขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล		

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์ จังหวัดภูเก็ต	ยุทธศาสตร์การ ปกครองสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเทศบาล ตำบลศรีสุนทร	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒	ยุทธศาสตร์ชาติ (๑) ด้านความมั่นคง	หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ พัฒนาแห่งอนาคต หมวดหมู่ที่ ๑๓ ไทยมีภาคธุรกิจที่ทันสมัย มี ประสิทธิภาพและตอบ โจทย์ประชาชน	๔. การศึกษาที่มี คุณภาพ	๓. การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการ ความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบ เรียบร้อย	๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้าน การศึกษา	๒. ส่งเสริมและพัฒนา ระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ผู้มี คุณภาพมีทักษะและ ศักยภาพตาม มาตรฐานสากลรองรับ ประชาคมอาเซียน ๗. ปรับปรุงโครงสร้าง การบริหารงาน นำ ระบบสารสนเทศมาใช้ ในการบริหารงาน ภายในองค์กรสนับสนุน บุคลากรในสังกัดให้ ได้รับการศึกษาอบรม การวิจัย เพิ่มพูน ความรู้	การศึกษา อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองการศึกษา

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์ จังหวัดภูเก็ต	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาระดับจังหวัด	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาระดับเทศบาล ตำบลศรีสุนทร	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓	ยุทธศาสตร์ชาติ (๓) ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะ สูง มุ่งเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ พัฒนาแห่งอนาคต	๑๐. ลดความเหลื่อมล้ำ ๑๑. เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน	๓. การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการ ความมั่นคง ความปลอดภัย และสงบเรียบร้อย	๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน ท้องถิ่นโดยการอนุรักษ์ สืบสานต่อและเชื่อมโยง สู่กิจกรรมการท่องเที่ยว	๒. พัฒนาฟื้นฟูและ ส่งเสริมกิจกรรมด้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน ท้องถิ่นโดยการอนุรักษ์ สืบสานต่อและเชื่อมโยง สู่กิจกรรมการท่องเที่ยว	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา กองสวัสดิการฯ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสุนทร	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔	ยุทธศาสตร์ชาติ (๔) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	<p>หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน</p> <p>หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง</p> <p>หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและการลงทุนระหว่างทาง</p>	<p>๑. บริหารจัดการความยากจน</p> <p>๒. บริหารจัดการความเหลื่อมล้ำ</p> <p>๓. สุขภาพและความปลอดภัย</p> <p>๕. ความเท่าเทียมทางเพศ</p> <p>๘. งานที่มีคุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ</p> <p>๙. โครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>นวัตกรรมและอุตสาหกรรม</p> <p>๑๐. ลดความเหลื่อมล้ำ</p> <p>๑๑. เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน</p> <p>๑๒. ความสงบสุข ยุติธรรมและสถาบันเข้มแข็ง</p> <p>๑๗. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนที่ยั่งยืน</p>	<p>๑. การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ</p>	<p>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน/สิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ</p> <p>๕. ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และท่องเที่ยว</p> <p>๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต</p>	<p>๓. ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงการผลิตให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนและการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มช่องทางการตลาด</p> <p>๔. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน</p>	<p>สังคมสงเคราะห์ งบกลาง</p> <p>สาธารณสุข สร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p> <p>การรักษาความสงบภายใน</p>	<p>สำนักปลัด , กองสาธารณสุข , กองสวัสดิการฯ</p>	

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการคมนาคม	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>หมวดหมู่ที่ ๗ ไทยมีวิวัฒนาการที่ก้าวหน้า กลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้</p> <p>หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่</p> <p>ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน</p> <p>หมวดหมู่ที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม</p>					<p>พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของแรงงานในท้องถิ่น</p> <p>ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย</p> <p>ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร</p>		

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ที่ ๕	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๕	ยุทธศาสตร์สร้าง ความสามารถในการ แข่งขัน	หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทาง การแพทย์และสุขภาพ มูลค่าสูง หมุดหมายที่ ๕ ไทยมีพื้นที่และเมือง อัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตอย่าง ยั่งยืน	๓.สุขภาพและ ความเป็นอยู่ที่ดี ๕.ความเท่า เทียมทางเพศ ๑๗.ความ ร่วมมือเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน	๓.การพัฒนาคน สังคม บริหารรัฐ และการจัดการ ความมั่นคง ความปลอดภัย และสงบ เรียบร้อย	๒.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบโครงสร้าง พื้นฐาน	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริม นวัตกรรมและการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน	๕.ส่งเสริมชุมชนให้ เข้มแข็ง พัฒนาบทบาท ของผู้สูงอายุ คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนให้พัฒนา บทบาทและคุณภาพ ชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของ ประชาชน พัฒนาคุณภาพและ ศักยภาพตาม ความสามารถของ แรงงานในท้องถิ่น	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสุนทร	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๖	ยุทธศาสตร์ชาติ (๒) ด้านการสร้าง ความสามารถในการ แข่งขัน	หมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำ ด้านสินค้าเกษตรและ เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมวดหมู่ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและ ยุทธศาสตร์ทาง โลจิสติกส์ที่สำคัญของ ภูมิภาค หมวดหมู่ที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมที่ แข็งแรง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้	๘.งานที่มีคุณค่า และการเติบโต ทางเศรษฐกิจ ๑๒.การผลิต และการบริโภค ที่ยั่งยืน	๑.การพัฒนาสู่ เมืองเศรษฐกิจที่ ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม และ บริการมูลค่าสูง ระดับนานาชาติ	๔.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชย์ย กรรม และท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา เศรษฐกิจ	๓.ส่งเสริมให้เกิดเกษตร อุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง การเกษตร ปรับปรุง ผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการ ถนอมและแปรรูปสินค้า ทางเกษตร ส่งเสริม ให้มีการเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจ เพื่อการ บริโภคเพื่อจำหน่ายและ เพื่อการอนุรักษ์และเพิ่ม ช่องทางตลาด	การเกษตร สร้างความ แข็งแรงของ ชุมชน	สำนักปลัด กองสวัสดิการฯ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาเขตภาคใต้บดศรีสุนทร	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๗	ยุทธศาสตร์ชาติ (๖) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	<p>หมวดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก</p> <p>หมวดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน</p> <p>หมวดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน</p> <p>หมวดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาคีรัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน</p>	<p>๓.สุขภาพและความปลอดภัยที่ดี</p> <p>๖.น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล</p> <p>๗.พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้</p> <p>๙.โครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>นวัตกรรมและอุตสาหกรรม</p> <p>๑๕.ระบบนิเวศ</p> <p>๑๕.ระบบนิเวศ</p>	<p>๑.การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและนวัตกรรมมูลค่าสูงระดับนานาชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาเขตภาคใต้บดศรีสุนทร</p>	<p>๑.พัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สวมและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมและน้ำแล้ง</p> <p>๕.ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน</p> <p>ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง</p>	<p>คณะและชุมชน อุตสาหกรรมและ การโยธา การพาณิชย์</p>	<p>กองช่าง</p>	

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์ จังหวัดภูเก็ต	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเทศบาล ตำบลศรีสุนทร	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๘	ยุทธศาสตร์ชาติ (๒) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	หมวดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของ การท่องเที่ยวที่เน้น คุณภาพและความ ยั่งยืน หมวดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบ โจทย์ประชาชน	๘.งานที่มีคุณค่า และการเติบโต ทางเศรษฐกิจ ๑๐.ลดความเหลื่อมล้ำ ๑๑.เมืองและ ชุมชนที่ยั่งยืน ๑๗.ความ ร่วมมือเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน	๓.การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการ ความมั่นคง ความปลอดภัย และสงบ เรียบร้อย	๗.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการ บริหาร ให้มี ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามา มี ส่วนร่วมภายใต้ หลักธรรมาภิบาล	๖.พัฒนาฟื้นฟูและ ส่งเสริมกิจกรรมด้าน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโดยการอนุรักษ์ สืบสานต่อและเชื่อมโยง ผู้กิจกรรมการท่องเที่ยว ๗.ปรับปรุงโครงสร้าง การบริหารงาน นำ ระบบสารสนเทศมาใช้ ในการบริหารงานภายใน องค์กรสนับสนุน บุคลากรในสังกัดได้ ได้รับการศึกษาอบรม การทวิวิจัย เพิ่มพูน ความรู้ ๘.เพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ	บริหารงานทั่วไป การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	สำนักปลัด และทุกกอง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(แบบ ผ.๐๑)

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

แบบ ผ.๐๑

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖			ปี ๒๕๖๗			ปี ๒๕๖๘			ปี ๒๕๖๙			ปี ๒๕๗๐			รวม ๕ ปี งบประมาณ (บาท)
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศูนย์ดูแลเด็กปฐมวัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก																
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใช้คุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค																
เพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางการตลาด																
กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ คู่มือน้ำ ลุ่มน้ำลัดคลองและไปมีให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล																
(๑) แผนงานสาธารณสุข	๔	๒๓๐,๐๐๐	๔	๒๓๐,๐๐๐	๔	๑๘๐,๐๐๐	๔	๑๘๐,๐๐๐	๔	๑๘๐,๐๐๐	๔	๑๘๐,๐๐๐	๒๐	๑,๐๐๐,๐๐๐		
(๒) แผนงานเกษตรและชุมชน	๖	๑๑,๓๐๐,๐๐๐	๖	๑๑,๓๐๐,๐๐๐	๖	๑๑,๒๖๐,๐๐๐	๖	๑๑,๒๖๐,๐๐๐	๖	๑๑,๒๖๐,๐๐๐	๖	๑๑,๒๖๐,๐๐๐	๓๐	๕๖,๓๘๐,๐๐๐		
(๓) แผนงานการเกษตร	๔	๘,๘๕๐,๐๐๐	๓	๒๕๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๑๖	๑,๖๐๐,๐๐๐		
รวม	๑๔	๒๓,๒๘๐,๐๐๐	๑๓	๑๑,๘๔๐,๐๐๐	๑๓	๑๑,๖๔๐,๐๐๐	๑๓	๑๑,๖๔๐,๐๐๐	๑๓	๑๑,๖๔๐,๐๐๐	๑๓	๑๑,๖๔๐,๐๐๐	๖๖	๖๗,๘๘๐,๐๐๐		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา																
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน																
กลยุทธ์ที่ ๗ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นวัตกรรมระบบสารสนเทศใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษาอบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้																
(๑) แผนงานการศึกษา	๒๗	๑๘,๘๗๖,๐๐๐	๒๔	๑๖,๕๕๑,๐๐๐	๒๔	๑๖,๕๕๑,๐๐๐	๒๕	๑๗,๕๕๑,๐๐๐	๒๔	๑๖,๕๕๑,๐๐๐	๒๔	๑๖,๕๕๑,๐๐๐	๑๒๔	๘๖,๖๘๐,๐๐๐		
(๒) แผนงานอุตสาหกรรม	๗	๒๒,๕๕๕,๐๐๐	๒	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๒	๓,๒๐๐,๐๐๐	๒	๓,๒๐๐,๐๐๐	๑๕	๑๐,๗๕๕,๐๐๐		
รวม	๓๔	๔๑,๔๓๑,๐๐๐	๒๖	๑๙,๗๕๑,๐๐๐	๒๗	๑๘,๑๕๑,๐๐๐	๒๖	๑๘,๗๕๑,๐๐๐	๒๖	๑๙,๗๕๑,๐๐๐	๒๖	๑๙,๗๕๑,๐๐๐	๑๓๙	๑๑๖,๔๓๕,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น												
กลยุทธ์ ๖ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว												
(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๓	๔,๕๗๐,๐๐๐	๑๒	๓,๕๗๐,๐๐๐	๑๒	๒,๕๗๐,๐๐๐	๑๒	๒,๕๗๐,๐๐๐	๑๒	๒,๕๗๐,๐๐๐	๖๑	๑๕,๕๕๐,๐๐๐
รวม	๑๓	๔,๕๗๐,๐๐๐	๑๒	๓,๕๗๐,๐๐๐	๑๒	๒,๕๗๐,๐๐๐	๑๒	๒,๕๗๐,๐๐๐	๑๒	๒,๕๗๐,๐๐๐	๖๑	๑๕,๕๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต												
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหม่คุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ												
เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด												
กลยุทธ์ ๔ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาระบบสุขภาพของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชน ให้พัฒนาระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และผู้ครองสิทธิ์เสรีภาพของประชาชน												
พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น												
กลยุทธ์ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ												
กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั้งระบบกลไกของจังหวัดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร												
(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๒	๑,๖๕๕,๐๐๐	๑๒	๑,๗๖๕,๐๐๐	๑๒	๑,๗๖๕,๐๐๐	๑๒	๑,๗๖๕,๐๐๐	๑๒	๑,๗๖๕,๐๐๐	๖๐	๘,๖๑๕,๐๐๐
(๒) งบกลาง	๕	๒๘,๓๑๐,๐๐๐	๕	๒๘,๓๑๐,๐๐๐	๕	๒๘,๓๑๐,๐๐๐	๕	๒๘,๓๑๐,๐๐๐	๕	๒๘,๓๑๐,๐๐๐	๒๕	๑๔๑,๕๕๐,๐๐๐
(๓) แผนงานสาธารณสุข	๑๓	๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๓	๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๔	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑๓	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑๓	๑,๗๕๐,๐๐๐	๖๖	๑๐,๗๕๐,๐๐๐
(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ	๒	๑๒๐,๐๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐	๑๐	๖๐๐,๐๐๐
(๕) แผนงานรักษาความสงบฯ	๑๔	๓,๔๗๐,๐๐๐	๑๔	๓,๔๗๐,๐๐๐	๑๔	๓,๔๗๐,๐๐๐	๑๔	๓,๔๕๐,๐๐๐	๑๔	๓,๔๕๐,๐๐๐	๗๐	๑๗,๒๙๐,๐๐๐
รวม	๔๖	๓๕,๓๑๕,๐๐๐	๔๖	๓๕,๓๑๕,๐๐๐	๔๗	๓๕,๓๐๕,๐๐๐	๔๖	๓๕,๓๐๕,๐๐๐	๔๖	๓๕,๓๐๕,๐๐๐	๒๓๑	๑๗๘,๗๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		รวม ๕ ปี			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)		
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริม นันทนาการ และกิจกรรมเด็กเยาวชน												
กลยุทธ์ ๔ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชน ให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุณภาพของประชาชน												
พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น												
(๑) แผนงานการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๒	๖,๑๐๐,๐๐๐	๑๑	๕,๓๐๐,๐๐๐	๑๑	๓,๘๐๐,๐๐๐	๑๑	๓,๘๐๐,๐๐๐	๑๑	๓,๘๐๐,๐๐๐	๕๖	๒๑,๘๐๐,๐๐๐
รวม	๑๒	๖,๑๐๐,๐๐๐	๑๑	๕,๓๐๐,๐๐๐	๑๑	๓,๘๐๐,๐๐๐	๑๑	๓,๘๐๐,๐๐๐	๑๑	๓,๘๐๐,๐๐๐	๕๖	๒๑,๘๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเศรษฐกิจ												
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตร และแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ												
เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด												
(๑) แผนงานการเกษตร	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๐	๕๐๐,๐๐๐
(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๑	๗,๐๐๐,๐๐๐	๑๑	๗,๐๐๐,๐๐๐	๑๑	๕,๗๐๐,๐๐๐	๑๑	๕,๗๐๐,๐๐๐	๑๑	๕,๗๐๐,๐๐๐	๕๕	๓๑,๑๐๐,๐๐๐
รวม	๑๓	๗,๑๐๐,๐๐๐	๑๓	๗,๑๐๐,๐๐๐	๑๓	๕,๘๐๐,๐๐๐	๑๓	๕,๘๐๐,๐๐๐	๑๓	๕,๘๐๐,๐๐๐	๖๕	๓๑,๖๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านคมนาคม

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้างปรับปรุง เส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
(๑) แผนงานทะเลและชุมชน	๕	๑,๙๖๕,๐๐๐	๑๓	๒,๓๑๖,๙๘๙	๔	๒,๙๙๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๒๕	๘,๓๓๐,๙๘๙
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๑๙	๓๖๙,๕๓๑,๔๓๐	๗๖	๒๗๘,๒๙๔,๘๕๒	๑๐๑	๒๕๕,๕๐๒,๓๐๐	๔๙๙	๑๔๖,๘๑๔,๓๒๕	๒๗	๑๐,๑๖๗,๘๑๑,๐๐๐	๓๗๒	๑๑,๒๑๗,๘๕๓,๙๐๗
(๓) แผนงานการพาณิชย์	๑๔	๕๗,๘๐๗,๐๐๐	๑๖	๖๑,๖๓๖,๔๐๐	๑๒	๔๓,๕๙๖,๐๐๐	๘	๓๑,๐๖๐,๐๐๐	๔	๒๙,๐๐๐,๐๐๐	๕๔	๒๒๓,๐๙๙,๔๐๐
รวม	๑๓๘	๔,๒๑๗,๓๐๒,๔๓๐	๑๐๕	๓,๕๒๒,๒๘๘,๒๔๑	๑๑๗	๓,๐๘๘,๘๙๘,๓๐๐	๕๕๘	๑,๒๘๘,๘๓๘,๓๒๕	๓๒	๑๐,๑๖๖,๘๗๑,๐๐๐	๔๕๐	๑๑,๔๕๙,๑๘๘,๒๔๖

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพทันสมัยโปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักการสากล

กลยุทธ์ ๖ พัฒนาระบบส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์รักษาสืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๗ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใต้การบริการประชาชนในสังกัดให้ได้รับบริการที่ศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้

กลยุทธ์ ๘ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวม ๕ ปี
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๓	๕,๒๓๓,๐๐๐	๒๓	๖,๑๙๓,๖๐๐	๒๓	๖,๑๙๓,๖๐๐	๒๓	๖,๑๙๓,๖๐๐	๒๓	๖,๑๙๓,๖๐๐	๑๑๖	๓๑,๓๖๙,๘๐๐	
	๒	๒๐๐,๐๐๐	๒	๒๐๐,๐๐๐	๒	๒๐๐,๐๐๐	๒	๒๐๐,๐๐๐	๒	๒๐๐,๐๐๐	๑๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	
	๒	๗๐,๐๐๐	๒	๗๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๗	๒๐๐,๐๐๐	
(๒) แผนงานศาสนาก้าวพัฒนาธรรมและนันทนาการ	๒๗	๕,๕๐๓,๐๐๐	๒๗	๖,๔๑๓,๖๐๐	๒๗	๖,๔๑๓,๖๐๐	๒๗	๖,๔๑๓,๖๐๐	๒๖	๖,๔๑๓,๖๐๐	๑๓๓	๓๒,๕๖๙,๘๐๐	
(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
รวม	๒๗	๕,๕๐๓,๐๐๐	๒๗	๖,๔๑๓,๖๐๐	๒๗	๖,๔๑๓,๖๐๐	๒๗	๖,๔๑๓,๖๐๐	๒๖	๖,๔๑๓,๖๐๐	๑๓๓	๓๒,๕๖๙,๘๐๐	
รวมทั้งหมวด	๒๗	๕,๕๐๓,๐๐๐	๒๗	๖,๔๑๓,๖๐๐	๒๗	๖,๔๑๓,๖๐๐	๒๗	๖,๔๑๓,๖๐๐	๒๖	๖,๔๑๓,๖๐๐	๑๓๓	๓๒,๕๖๙,๘๐๐	

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน / แผนชุมชน
เทศบาลตำบลศรีสุนทร

หมู่บ้านชุมชน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
หมู่ที่ ๕	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
รวม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
หมู่ที่ ๑-๘	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐
รวม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐
หมู่ที่ ๑- ๘	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๕	๑,๕๐๐,๐๐๐
รวม	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๕	๑,๕๐๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด	๓	๘๐๐,๐๐๐	๓	๘๐๐,๐๐๐	๓	๘๐๐,๐๐๐	๓	๘๐๐,๐๐๐	๓	๘๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๘๕๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการ

(แบบ ผ.๐๒)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค.Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๓ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าประสงค์ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น

เป้าหมายที่ ๑๕ ระบบนิเวศบก เป้าประสงค์ ปกป้องฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพทันสมัย และยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จ.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพทันสมัย

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และแผนงานสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดอบรมให้ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทัศนศึกษาจุดงานนักเรียน จำนวน ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปีละ ๑ ครั้ง	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	กองสาธารณสุข
๒	โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	นำเยาวชนเข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๕๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐	ผู้เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	กองสาธารณสุข	
๓	โครงการจัดทำ EM Ball	เพื่อให้ประชาชนรู้จักโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการทำ EM Ball	ผู้จัดทำโครงการอบรมองค์ความรู้เพิ่มขึ้น ในการทำ EM Ball	กองสาธารณสุข	
๔	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	พัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ให้ใช้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร เข้าร่วมบทบาทหน้าที่ของงานร้อยละ ๘๐	อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกมีความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข	
รวม	๔ โครงการ	-	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการปฎิบัติงานที่มีชีวิตภาพ ในครัวเรือน และลดปริมาณขยะใน ครัวเรือน	เพื่ออบรมการทำบ้านมีชีวิตภาพ ในครัวเรือน และลดปริมาณขยะใน ครัวเรือน	ประชาชนในตำบลศรีสุนทร จำนวน ๕๐ หลังคาเรือน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประชาชนสามารถลดจำนวน ขยะในครัวเรือนได้ร้อยละ ๘๐ สามารถนำขยะมาใช้ ประโยชน์ได้	กอง สาธารณสุขฯ	
๔	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ อินทรีย์ด้วยกระบวนการแบบเดิม อากาศ ระบบปิดในผู้ มีระบบกรอง กลิ่น และระบบแอพลิเคชันควบคุม การทำงาน	จัดซื้อระบบปรับปรุงวัสดุอินทรีย์ด้วย กระบวนการแบบเดิมอากาศ ระบบปิดในผู้ มีระบบกรองกลิ่น และระบบแอพลิเคชัน ควบคุมการทำงานเพื่อนำวัสดุเหลือใช้ ภาคเกษตรและของเสียในชุมชน เพื่อผลิต ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ	ระบบเครื่องปรับปรุงวัสดุอินทรีย์ด้วย กระบวนการแบบเดิมอากาศระบบปิดในผู้ มีระบบกรองกลิ่นและระบบแอพลิเคชัน ควบคุมการทำงานและรายงานผล เครื่องทดสอบรวมไม่น้อยกว่า ๕ อุณหภูมิเมตร กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า ๑๕ ตันต่อวัน หรือระบบสายพานลำเลียง และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามที่โครงการกำหนด)	๔,๕๐๐,๐๐	-	-	-	-	จัดซื้อระบบปรับปรุง วัสดุอินทรีย์ด้วย กระบวนการแบบ เดิมอากาศ ระบบปิด ในผู้ มีระบบกรองกลิ่น และระบบแอพลิเคชัน ควบคุมการทำงาน (ได้ตามรายละเอียดที่ กำหนด)	ระบบปรับปรุงวัสดุอินทรีย์สามารถ นำวัสดุเหลือใช้ในภาคเกษตร และของเสียในชุมชนเพื่อผลิต ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพได้	กอง สาธารณสุขฯ
รวม	๔ โครงการ	-	-	๔,๕๕๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลศรีสุนทร**

กลยุทธ์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ค.Sustainable Development Goals :SDGs เป้าหมายที่ ๔ การศึกษาที่มีคุณภาพ เป้าประสงค์ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย (Human resource Social Development and Security Management)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ ๗ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษาอบรม การทักวิจย เพิ่มพูนความรู้

(๑)แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก และทำให้เด็กมีความกล้าแสดงออก รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตน	จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง - จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที - จัดกิจกรรมการตอบคำถามของเด็ก - จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ - จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมละเล่น	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออกและร่วมกิจกรรม ได้สร้างควมรู้ในบทบาทหน้าที่	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความพึงพอใจ ภาพรวมโครงการ/กิจกรรม	กองการศึกษา
๒	โครงการจ้างครูและสร้างพระพุทธรูปหลวงโพธิ์	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสมาธิในการเรียน และไว้ใจความเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ	ประดิษฐ์พระพุทธรูป จำนวน ๑ องค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	บุคลากรและนักเรียนมีทัศนียภาพที่ดี	บุคลากรและนักเรียนมีพระพุทธรูปไว้สักการะไว้บูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ	กองการศึกษา
๓	โครงการฝึกอบรมครูและทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา	จัดอบรมและทัศนศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรมีความรู้ทางการศึกษา	ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา
๔	โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ปฐมวัย	จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัยโดยวิทยากรจากต่างประเทศ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษ	นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดที่สูงขึ้นได้	กองการศึกษา
๕	โครงการประกวดมารยาทไทย	เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์	จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง จัดประกวดมารยาทไทยแก่นักเรียน จัดกิจกรรมบทรบครู เพื่อสอนมารยาทไทย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๑๐๐ คน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสัมมาคารวะมีความสุภาพเรียบร้อย	ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์	กองการศึกษา (ร.ร.)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการจัดงานวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลศรีสุนทร	นักเรียนได้ระลึกถึงบุญคุณของพ่อ-แม่ นักเรียนได้ แสดงออกถึงความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว ผู้ปกครอง	จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเด็ก / นักเรียนและผู้ ปกครอง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	นักเรียนร้อยละ ๘๐ ระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่	นักเรียนระลึกในพระคุณผู้เป็น พ่อแม่ และเห็นความสำคัญ ของวันพ่อ-วันแม่แห่งชาติ	กอง การศึกษา
๗	โครงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อน	เพื่อให้นักเรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในระหว่าง ปิดภาคเรียน	จัดกิจกรรมจัด ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา - นักเรียนในพื้นที่ภาคศรีสุนทร - จัดกิจกรรมเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ - จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ - จัดกิจกรรมเข้าค่ายกีฬา - จัดกิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ - จัดกิจกรรมเข้าค่ายนาฏศิลป์ - จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	นักเรียนร้อยละ ๘๐ ที่เข้า ร่วมกิจกรรมได้ใช้เวลา ว่างปิดภาคเรียนให้เป็น ประโยชน์โดยเลือกเรียน ตามที่ตนเองสนใจและถนัด	นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ในระหว่างปิดภาค เรียน โดยร่วมกิจกรรมตาม ความเหมาะสม	กอง การศึกษา
๘	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะ ทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	ส่งเข้าแข่งขัน อย่างน้อย ๑ รายการ จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	นักเรียน ร้อยละ ๕๐ ได้ ร่วมแข่งขันทักษะทาง	นักเรียนมีประสบการณ์ ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ	กอง การศึกษา
๙	โครงการวันไหว้ครูของโรงเรียนอนุบาล ศรีสุนทร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร	เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจ ที่จะประพฤติในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง กิจกรรมที่ชี้ให้ศิษย์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน อนุบาลศรีสุนทร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	นักเรียน ๑๐๐ % ระลึก ถึงพระคุณครู	นักเรียนมีความภาคภูมิใจผูกพัน ต่อครู ทุ่มเทของตนเอง	กอง การศึกษา
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสำหรับเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร	เพื่อให้นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๕๐ คน จัดกิจกรรมด้านอาหาร,ด้านผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น การละเล่นต่างๆ ประเพณีวันสารท เดือนสิบ,ประเพณีวันสงกรานต์, ประเพณี ลอยกระทง เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้จัก วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	นักเรียนรู้จักวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตนและมีการอนุรักษ์เอาไว้	กอง การศึกษา
๑๑	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของวันเข้าพรรษา และ เป็นการสืบทอดอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม	จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา,นำนักเรียนเข้าวัด ทำบุญตักบาตร นำเรียนนั่งเรียนอนุบาลศรี สุนทรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	นักเรียนร้อยละ ๘๐ ตระหนักและเห็น ความสำคัญของวัน เข้าพรรษา	นักเรียนมีศีลธรรมอันดีงาม และสืบทอดพระพุทธศาสนา	กอง การศึกษา
๑๒	โครงการนำเด็กนักเรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษา ศึกษางานแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียนและนำพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ	เพื่อให้ครูและนักเรียนเป็นปศุศึกษาที่ได้มีประสบการณ์จริง นอกห้องเรียนและนำพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ	นำนักเรียนของสหฯและโรงเรียนอนุบาล ศรีสุนทรไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่าง น้อย ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน มีประสบการณ์การเรียนรู้ นอกห้องเรียน	นักเรียนได้เรียนรู้ ประสบการณ์นอกห้องเรียน	กอง การศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการกิจกรรมหลังเลิกเรียน	๑. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตามความถนัด ความสนใจให้แก่นักเรียน ๒. เพื่อช่วยเหลือเสริมสร้าง ความสามารถพิเศษ ให้แก่นักเรียน ๓. เพื่อช่วยลดภาระการเร่ร่อนของผู้ปกครอง นักเรียนในช่วงหลังเลิกงาน	๑. นักเรียนร้อยละ ๗๐ ได้ทำกิจกรรมตาม ถนัดและสนใจ ๒. นักเรียนมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑. นักเรียนร้อยละ ๗๐ ได้ ทำกิจกรรมตามความถนัด และสนใจ ๒. นักเรียนร้อยละ ๗๐ มี ความสามารถพิเศษ เฉพาะด้าน	๑. นักเรียนได้ทำกิจกรรม ตามความถนัดและสนใจ ๒. นักเรียนมีความสามารถพิเศษด้าน ต่าง ๆ ๓. ผู้ปกครองชื่นชมมี ความพึงพอใจต่อผลการ เรียนของนักเรียน	กอง การศึกษา
๑๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัด ทำหลักสูตร การจัดแผนของสถาน ศึกษา	เพื่อให้ครูสามารถเขียนแผนการศึกษาถูกต้องตามระเบียบ ระยะเวลาที่กำหนดให้มีประสิทธิภาพ	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร การจัด แผนของสถานศึกษา อย่างน้อย ๒ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครูสามารถ เขียนแผนการศึกษาถูกต้อง ตามระเบียบ	ครูมีแผนพัฒนาการศึกษา และจัดการศึกษาสอดคล้อง กับหลักสูตรถูกต้องตามระเบียบ	กอง การศึกษา
๑๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	เพื่อให้เด็กได้มีสุขภาพที่ดี เพื่อให้เด็กมีนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่มีประโยชน์ลดสภาวะทุพโภชนาการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กให้มีพัฒนา ยัย สนับสนุนส่งเสริมได้รับสารอาหารอย่าง ครบถ้วน	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้หน่วยงานราชการ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสุนทร โรงเรียนบ้านท่าเรือ โรงเรียนบ้านสีพอน โรงเรียนวัดศรีสุนทร	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	นักเรียนทุกคนได้ รับการสนับสนุน อาหารกลางวัน	เด็กมีสุขภาพที่ดีและได้ รับสารอาหารครบถ้วน ตามหลักโภชนาการตามวัย เด็กนักเรียนมีสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์ เด็กมีร่างกายสมบูร์ณ แข็งแรงพัฒนาการตามวัย อย่างเหมาะสม	กอง การศึกษา
๑๖	โครงการทำอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน จำนวน ๕ โรงเรียน และ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร	เพื่อให้เด็กได้มีสุขภาพที่ดี เพื่อให้เด็กมีนักเรียนได้รับประทาน อาหารกลางวันที่มีประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กให้มี พัฒนาที่ยั่งยืนแข็งแรงได้รับสาร อาหารครบถ้วน	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียน ๕ โรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	นักเรียนทุกคนได้รับ การสนับสนุนเสริมอาหาร เสริม (นม)	เด็กมีสุขภาพที่ดีและได้รับ สารอาหารครบถ้วนตามหลัก โภชนาการตามวัย เด็กมีสุขภาพแข็งแรงพัฒนา การตามวัย	กอง การศึกษา
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ บริหารการศึกษาสำหรับโรงเรียนอนุบาล ศรีสุนทรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลศรีสุนทร	โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ระดับความสำเร็จ ในการเบิกจ่าย	การบริหารโรงเรียนมี ประสิทธิภาพ	กอง การศึกษา
๑๘	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น สำหรับเด็กและเยาวชนในตำบลศรีสุนทร	เพื่ออบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น และเยาวชนในด้านคดีอาญา	อบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น สำหรับเด็กและเยาวชนในตำบลศรีสุนทร ณ โรงเรียนในตำบลศรีสุนทร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า ร่วมอบรมได้รับความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น	เด็กมีความรู้ทางกฎหมาย เบื้องต้นมากขึ้น	กองการศึกษา (รร.อนุบาล ศรีสุนทร)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการค้าขาย ระยะของนักเรียนอนุบาลศรีสุนทร	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการค้าขายระยะของ นักเรียนอนุบาลศรีสุนทร	อบรมให้ความรู้เรื่องการคิดแยกขยะ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน ทำการคัดแยกขยะได้ อย่างถูกต้อง	เด็กนักเรียนสามารถ แยกขยะได้ตรงประเภท	กอง การศึกษา
๒๐	โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันโรคมือเท้า ปากของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร	เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้มีความรู้เกี่ยวกับ วิธีการป้องกันโรคมือเท้า ปาก	อบรมให้ความรู้การป้องกันโรคมือเท้า ปาก ได้อย่างถูกต้อง	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม โครงการรู้จักวิธีการป้องกัน โรคมือเท้า ปาก	เด็กและผู้ปกครองมีความรู้ ป้องกันโรคมือเท้า ปาก ได้อย่างถูกต้อง	กอง การศึกษา (ศพด.)
๒๑	โครงการแม่ลูกผูกพันไมขอบการสมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร	เพื่อให้แม่ลูกได้ใกล้ชิดผูกพันกัน และ เพื่อส่งเสริมให้แม่ได้มีความรู้ด้านโภชนาการ ในเด็กปฐมวัย	เกิดความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก แม่มีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ เด็กมีโภชนาการสมวัย	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม โครงการแม่ลูกผูกพันและ มีโภชนาการสมวัย	แม่ลูกเกิดความสัมพันธ์ มากขึ้น และเด็กได้รับโภชนา การได้อย่างครบถ้วน	กอง การศึกษา (ศพด.)
๒๒	โครงการหนุนอ่อนพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลศรีสุนทร	เพื่อส่งเสริมสุขภาพของปากและฟันของเด็ก เพื่อให้เด็กมีสุขภาพของปากและฟันแข็งแรง	เด็กได้รับการตรวจสุขภาพร่างกาย ทุกคน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของเด็กมีสุขภาพ ฟันที่แข็งแรง	เด็กมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง	กอง การศึกษา (ศพด.)
๒๓	โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ	เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงวิธีปฏิบัติ เพื่อเอาชีวิตรอด เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายจากน้ำ	นักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด จำนวน (ศพด./โรงเรียน)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม อบรมโครงการ	เด็กได้รู้ถึงวิธีปฏิบัติ เพื่อเอา ชีวิตรอด เมื่ออยู่สถานการณ์ อันตรายในน้ำ	กอง การศึกษา (ศพด.)
๒๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญ เติบโต	เพื่อให้เด็กปฐมวัยเติบโตได้แข็งแรงและมี สุขภาพดี	นักเรียนสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๓๓๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้เข้าร่วม อบรมโครงการ	เด็กน้ำหนักเกิน / อ้วน หรือเด็กที่น้ำหนักน้อย เตี้ย ผอมได้รับการดูแล	กอง การศึกษา
๒๕	โครงการสุขภาพดีในวิถี New Normal	เพื่อให้เด็กมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และมี สุขภาพจิตที่ดี	เด็กและเยาวชนในเขตตำบลศรีสุนทร	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	เด็กเล็กร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพจิตที่ดี	เด็กมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี	กองการศึกษา (ศพด.)
๒๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคาร เรียนและบริเวณรอบอาคารเรียนโรงเรียน อนุบาล ศรีสุนทรและศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลศรีสุนทร	เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ๒. เพื่อให้เกิดและครู นักเรียนมีสถานที่ เพียงพอในการจัดการเรียนรู้อย่างมีความ สุข	บริเวณรอบอาคารเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียนให้แก่ักเรียน	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ความสำเร็จของงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์	๑. เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพ แวดล้อมที่ดีมีบรรยากาศที่เอื้อ ต่อการจัดการเรียนรู ๒. เพื่อให้ได้และครู นักเรียน มีสถานที่เพียงพอในการจัด กิจกรรมต่างๆในห้องเรียน และนอกห้องเรียนอย่าง มีความสุข	กอง การศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการสานกิจกรรมสีเขียวเพื่อพัฒนา หมู่บ้าน	เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ด้านต่างๆ ผ่าน ประสบการณ์จากการเล่นอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์	สามารถถ่ายทอดการจัดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ครอบครัว ชุมชนสหค. และอื่น สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาเด็กต่อไป สามารถเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	เด็กได้รับการพัฒนาการ ทั้งหมด ๔ ด้าน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ศรีสุนทรมีพื้นที่ / มุม ประสบการณ์การเรียนรู้ การเล่น	กองการศึกษา สหค.
รวม	๒๗ โครงการ			๑๘,๘๗๖,๐๐๐	๑๖,๕๕๕,๐๐๐	๑๖,๕๕๕,๐๐๐	๑๗,๘๕๕,๐๐๐	๑๖,๓๕๕,๐๐๐			

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ๑๓ ไทยมีภาคีรัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน

ค.Sustainable Development Goals :SDGs เป้าหมายที่ ๔ การศึกษาที่มีคุณภาพ เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม บริหารรัฐ และกาจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย (Human resorce Social Development and Security Management)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ ๗ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใต้โครงสร้างสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษาอบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	เพื่อให้อาคารเรียนใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตามความจำเป็นและเหมาะสม (ซ่อมแซมอาคารเรียนและโรงเรียนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ	นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสถานที่	กองการศึกษา
๒	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร	เพื่อให้อาคารเรียนใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสวยงาม	ทำอาคารเรียน ๓ ชั้น ๘ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร และทำอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	มีโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทรมีอาคารที่สวยงาม	กองการศึกษา (ระออนนาคศรีสุนทร) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเป็นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทรมีสถานที่เพียงพอต่อการเรียนการสอน	ปรับปรุงอาคารเรียนเป็นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร	๖๐๐,๐๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	มีโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	มีห้องเรียนเพียงพอต่อการเรียนการสอน	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร	เพื่อก่อสร้างโรงเรียนระดับประถมศึกษาของเทศบาลตำบลศรีสุนทร เงินเติม	เพื่อก่อสร้างโรงเรียนระดับประถมศึกษาของเทศบาลตำบลศรีสุนทรจำนวน ๑ หลัง	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีการดำเนินการแล้วเสร็จ	มีอาคารเรียนสำหรับระดับประถมศึกษาของเทศบาลตำบลศรีสุนทร	กองการศึกษา
๕	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมปูทางเดินโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรได้มาตรฐานปลอดภัยแก่มีเรียน	เพื่อให้มีสถานที่ศึกษาเพียงพอต่อมีเรียนของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรได้มาตรฐานปลอดภัยแก่มีเรียน	ก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมปูทางเดินโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรปลอดภัยได้มาตรฐาน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	นักเรียนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจสถานที่เรียน	กองการศึกษา
๖	โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีนักเรียนมีอาคารไว้ใช้สำหรับทำกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	ก่อสร้างอาคารหอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑ อาคาร	๕,๐๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีการดำเนินการแล้วเสร็จ	นักเรียนมีอาคารสำหรับไว้ใช้ทำกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	กองการศึกษา
๗	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเทศบาล หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างลานกีฬาบริเวณเทศบาล หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ แห่ง	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ	กองการศึกษา
รวม	๗ โครงการ	-	-	๒๒,๕๕๕,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดภายใต้ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค.Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความเหลื่อมล้ำ เป้าประสงค์ 1 ลดความเหลื่อมล้ำ เป้าประสงค์ 2 ความเสมอภาคภายในและต่างประเทศ

เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ 1 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุมปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและความเรียบร้อย (Human resource Social Development and Security Management)

จ.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ กลยุทธ์ ๖ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทง	เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	ประชากรในพื้นที่และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - จัดกิจกรรมประกวดธิดา/หุ่นน้อยพมพาท - จัดกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น - จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที - จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทง - จัดกิจกรรมประกวดกระทง	๑,๗๐๐,๐๐๐ (บาท)	๑,๗๐๐,๐๐๐ (บาท)	๖๐๐,๐๐๐ (บาท)	๖๐๐,๐๐๐ (บาท)	๖๐๐,๐๐๐ (บาท)	จำนวนกิจกรรม , จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดงานสุดดีทั่วเทพ - กระซิบ - หักศรีสุนทร	เพื่อให้ประชาชนในตำบลรู้สึกถึงวีรกรรมท้องถิ่น	จัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา จัดกิจกรรมบวงสรวงทั่วเทพา จัดกิจกรรมร่วมขบวนไฟประดับวงโคมการกั้น	๑๖๑,๐๐๐ (บาท)	๑๖๐,๐๐๐ (บาท)	๑๘๐,๐๐๐ (บาท)	๑๘๐,๐๐๐ (บาท)	๑๘๐,๐๐๐ (บาท)	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทำาเทพกระซิบหักศรีสุนทร	ประชาชนในตำบลรู้สึกถึงวีรกรรมทั้งสองท่าน	กองการศึกษา
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลกินผัก	เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก	จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง - ประชาชนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ๑๐,๐๐๐ คน - จัดกิจกรรมร่วมขบวนแห่พระคัลเจ้าทำเรือ - จัดซื้อวัตถุดิบอาหารเพื่อปฐุมพยาบาล	๘๐,๐๐๐ (บาท)	๘๐,๐๐๐ (บาท)	๘๐,๐๐๐ (บาท)	๘๐,๐๐๐ (บาท)	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนได้รับมึนสานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักเดือนรอมฎอน	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม เพื่อส่งเสริมให้มีการที่กิจกรรมร่วมกันของประชาชนในชุมชนมุสลิม	จัดกิจกรรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง - ประชาชนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ๒,๐๐๐ คน - จัดอบรมเยาวชน รอมฎอน - อุดหนุนข่าวสาร อาหารแห้งแกมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในตำบลศรีสุนทร	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	มุสลิมในพื้นที่ ตำบลศรีสุนทรร่วมกันละศีลอดพร้อมกันที่มีสัปดาห์มากกว่าร้อยละ ๒๐	กิจกรรมทางศาสนาอิสลามได้รับบริการส่งเสริมและประชาชนมีความรักสามัคคีกัน	กองการศึกษา
๕	โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมแก่เยาวชนประชาชน	เพื่ออบรมจริยธรรมและนำหลักธรรมทางศาสนาไปดำรงชีวิตประจำวัน	ประชาชนตำบลศรีสุนทร หมู่ที่ ๑-๘ กิจกรรมอบรมทางศาสนา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ที่เข้าร่วมโครงการยึดจริยธรรมคุณธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต	ประชาชนได้นำหลักธรรมคำสอนไปเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข	กองการศึกษา
๖	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว	เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับศรีสุนทร	จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับศรีสุนทร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับศรีสุนทร	ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับศรีสุนทร	สำนักปลัด/กองสวัสดิการฯ
๗	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ปีละ ๑ ครั้ง ประชาชน เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสุนทร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของเข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทรเห็นความสำคัญของกิจกรรมวันเข้าพรรษา	กองการศึกษา
๘	โครงการอบรมศึกษาดูงานด้านศาสนาและเข้าร่วมงานเมาลิตกลางแห่งประเทศไทย	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และให้ความเชื่อมั่นเกิดความเข้าใจและความรักความเข้าใจกันระหว่างชนต่างศาสนาให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข	ประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๘๐ คน อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานบริหารจัดการมัสยิดเรื่องการใช้ชีวิตของชาวมุสลิมในสังคมและเข้าร่วมงานเมาลิตกลางแห่งประเทศไทย	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ที่เข้าร่วมโครงการยึดคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต	ประชาชนได้นำหลักธรรมคำสอนไปเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสำหรับเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร	เพื่อให้เยาวชนรู้จักและเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทรอย่างน้อย ๕๐ คน กิจกรรมให้ความรู้เรื่องอาชีพต่างๆ เช่น ทำไม้กวาด เพาะเห็ด ปลูกผัก	๕๐,๐๐๐ (บาท)	๕๐,๐๐๐ (บาท)	๕๐,๐๐๐ (บาท)	๕๐,๐๐๐ (บาท)	๕๐,๐๐๐ (บาท)	เยาวชนร้อยละ ๕๐ รู้จักวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองและมีการอนุรักษ์เอาไว้	เยาวชนรู้จักวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองและมีการอนุรักษ์เอาไว้	กองการศึกษา
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง วัฒนธรรมจริยธรรม ศาสนาอิสลาม สำหรับเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาอิสลามไปดำรงชีวิตประจำวัน	จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ประชาชนตำบลศรีสุนทร หมู่ที่ ๑ - ๘ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมศาสนาอิสลาม	๖๐,๐๐๐ (บาท)	๖๐,๐๐๐ (บาท)	๖๐,๐๐๐ (บาท)	๖๐,๐๐๐ (บาท)	๖๐,๐๐๐ (บาท)	ประชาชนร้อยละ ๕๐ ที่เข้าร่วมโครงการยึด คุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต	ประชาชนได้ทำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจำวันประจำวันและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ	กองการศึกษา
๑๑	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน	เพื่อให้ประชาชนในตำบลศรีสุนทรได้มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน	๗๐๐,๐๐๐ (บาท)	๗๐๐,๐๐๐ (บาท)	๗๐๐,๐๐๐ (บาท)	๗๐๐,๐๐๐ (บาท)	๗๐๐,๐๐๐ (บาท)	ประชาชนได้รับความรู้ เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาพื้นบ้านของผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนในด้านศิลปกรรม มีความรู้มากขึ้นในเรื่องภูมิปัญญาพื้นบ้าน	กองสวัสดิการฯ
๑๒	โครงการปรับปรุงศาลากลางเมืองท่าเรือ หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงศาลากลางเมืองท่าเรือให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็น การสักการะของประชาชน	ปรับปรุงศาลากลางเมืองท่าเรือ จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบและรายการ	ประชาชนมีศาลากลางเมือง มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย	กองการศึกษา
๑๓	โครงการอนุรักษ์หนองทะเลบึงดก	เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนลูกจิตสำนึกคนในท้องถิ่นให้ตระหนักถึงหนองทะเลบึงให้ดูอุทยาน	จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ความเป็นมาในเรื่องหนองทะเลบึงดก โดยให้สืบสานจากรุ่นสู่รุ่น	๕๐,๐๐๐ (บาท)	๕๐,๐๐๐ (บาท)	๕๐,๐๐๐ (บาท)	๕๐,๐๐๐ (บาท)	๕๐,๐๐๐ (บาท)	ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนและเยาวชน รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น	กองการศึกษา
รวม	๑๓๓ โครงการ			๔,๔๕๖,๐๐๐ (บาท)	๓,๔๕๖,๐๐๐ (บาท)	๒,๔๕๖,๐๐๐ (บาท)	๒,๔๕๖,๐๐๐ (บาท)	๒,๔๕๖,๐๐๐ (บาท)	-	-	-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการวิจัยเสถียรภาพตัว	เพื่ออบรมรศป้องกันและลดภาวะเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของเยาวชน	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกัน และลด ภาวะเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน ควรของเยาวชน ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละของเยาวชนที่ลดลง จากภาวะเสี่ยงต่อการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของเยาวชน	เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับ การ ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมในสังคม	กองสวัสดิการ สังคม
๗	โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริม สุขภาพจิตอาสาสมัคร	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในการส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และประชาชนในตำบลศรีสุนทร	ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านและประชาชน ในชุมชนตำบลศรีสุนทร จำนวน ๓๐๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้สูงอายุ มีสุขภาพดี	ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการ สังคม
๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และเป็นภาคีกระตุ้นในการทำ กิจกรรมต่างๆ	ผู้สูงอายุตำบลศรีสุนทร ได้รับความรู้ เพิ่มขึ้นมากขึ้น (ประจำเดือน)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้สูงอายุ ได้รับความรู้	ผู้สูงอายุมีความรู้และสามารถ นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	กองสวัสดิการ สังคม
๙	โครงการส่งเสริมสุขภาพเข้าร่วม การแข่งขัน กีฬาเกมส์	เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางให้เกิดความ สัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างกัน	แข่งขันกีฬาส่งมอบความสุขกับผู้สูงอายุ ร่วมกับชมรม ผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้สูงอายุ ของตำบลศรีสุนทร ปีละ ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่เกิดความรักความ สามัคคีจากการเข้าร่วมกิจกรรม	ผู้สูงอายุมีความรักความสามัคคี มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต และมีความสุขใจในวันเปลี่ยน ของชีวิต	กองสวัสดิการ สังคม
๑๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณะธรรมผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมตามโครงการ ที่จัดขึ้น	นำสมาชิกร่วมผู้สูงอายุเข้าวัดทำกิจกรรม ร่วมกับสมาชิกร่วมผู้สูงอายุอื่นๆ ในจังหวัดภูเก็ต ณ วัดต่างๆ ในจังหวัด ภูเก็ตและใกล้เคียง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ร้อยละของผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม และมีจิตใจที่ดีขึ้น	ผู้สูงอายุได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสร้างเครือข่าย	กองสวัสดิการ สังคม
๑๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลศรีสุนทร	๑. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ๒. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของผู้สูงอายุ ๓. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คู่ครองที่ทุกข์ของผู้สูงอายุ	๑. จัดทำโครงการเพื่อของงบประมาณ ๒. ประสานวิทยากรและจัดเตรียม สถานที่ ๓. ดำเนินการตามแผนโครงการ ๔. ติดตาม ประเมินผล รายงาน สรุปผลการดำเนินงานโครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้สูงอายุ ได้รับความรู้เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพ	ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในการดูแลรักษา สุขภาพและความรู้ด้านอื่นๆ ส่งผล ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการ สังคม
๑๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาตาม ผู้สูงอายุและเครือข่าย	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักถึง สถานภาพ บทบาทหน้าที่ของตนเองและได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของ ชมรมผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมฝึกอบรม และนำผู้สูงอายุใน ตำบลศรีสุนทรจำนวน ๑๐๐ คน ทัศน ศึกษาตามชมรมผู้สูงอายุของจังหวัด อื่น ๆ จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๕๗๐,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ	ผู้สูงอายุมีความเกี่ยวข้องกับ การดูแล รักษาสุขภาพให้แข็งแรง	กองสวัสดิการ สังคม
รวม	๑๒ โครงการ			๑,๖๕๕,๐๐๐	๑,๗๐๕,๐๐๐	๑,๗๖๕,๐๐๐	๑,๗๖๕,๐๐๐	๑,๗๖๕,๐๐๐			

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดภายใต้ ๔ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
 ค.Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจน
 เป้าหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย เป้าประสงค์ ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่
 เป้าประสงค์ ยุติความอดอยาก และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
 เป้าหมายที่ ๓ สุขภาพและความปลอดภัย เป้าประสงค์ สร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความยั่งยืนในทุกภาคในห่วงโซ่มูลค่า

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและยกระดับคุณภาพชีวิต ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Value based economy and high value service)
 จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิต ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๔.๒ กลยุทธ์ ๔ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้สูงอายุ และชุมชน ให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครอง
 สิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของแรงงานในท้องถิ่น

กลยุทธ์ ๔ เห็นประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
 (๒) งบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙			
๑	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร เดือนละ ๑ ครั้ง	- ผู้สูงอายุที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในเขตเทศบาลศรีสุนทร	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	ผู้สูงอายุที่มีสวัสดิการที่ขึ้น ผู้สูงอายุที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยคนพิการ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยคนพิการให้แก่ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร เดือนละ ๑ ครั้ง	ผู้พิการที่มีลงทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วนได้รับเบี้ยคนพิการ ร้อยละ ๑๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ผู้พิการที่ได้รับสวัสดิการของรัฐและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้พิการที่มีความสุขในการดำรงชีพที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ)	เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลศรีสุนทร เดือนละ ๑ ครั้ง	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	ผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม	
๔	โครงการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ชมช.) ของหมู่บ้าน	เพิ่มศักยภาพให้แก่ชม.ในการดูแลสุขภาพชุมชน - เพื่อค้นหาผู้ป่วยโรคและแก้ไข ปัญหาด้านสาธารณสุขของชุมชน -เพื่อจัดการบริการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน หมู่ที่ ๑-๕	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ประชาชนในเขตที่มีส่วนร่วมในการทำงานชม.ในการค้นหาผู้ป่วยโรคในชุมชนและดูแลส่วนบุคคลครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนเทศบาล กองสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลศรีสุนทร	เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมกันของชม.ในชุมชน/ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกทัศนคติ วินัย และเพื่อให้อาสาสมัครผู้บริการ ออมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	สมทบกองทุนสวัสดิการชมเทศบาล ตำบลศรีสุนทรในการดำเนินงานกิจกรรมของกองทุน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	เงินเพื่อจัดกิจกรรมช่วยเหลือคนในพื้นที่ อย่างน้อย ๑ ครั้ง	กองสวัสดิการสังคม	
รวม	๕ โครงการ			๒๕,๒๐๐,๐๐๐	๒๕,๒๐๐,๐๐๐	๒๕,๒๐๐,๐๐๐	๒๕,๒๐๐,๐๐๐			

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายเหตุที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสุขภาพมูลค่าสูง
 ค.Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๓ สุขภาพและความปลอดภัย เป้าประสงค์ สร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความเหลื่อมล้ำ เป้าประสงค์ ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

เป้าหมายที่ ๑๖ ความสงบสุขยุติธรรมและสถาบัน เป้าประสงค์ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ
 รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

๑.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ (Value based economy and high value service)
 ๒.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมชุมชนในเขตจังหวัด ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชน ให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของแรงงานในท้องถิ่น

สิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของแรงงานในท้องถิ่น

(๓)แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน TO BE NUMBER ONE ให้มีความเข้มแข็งและเป็นต้นแบบสำหรับเยาวชนในระดับจังหวัด	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน TO BE NUMBER ONE ให้มีความเข้มแข็งและเป็นต้นแบบสำหรับเยาวชนในระดับจังหวัด	-กลุ่มเยาวชน จำนวน ๘๐ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	ดำเนินการในรูปแบบปิดก้นยาสีฟัน และมีการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนเพิ่มขึ้น	กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด	เพื่อบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด	ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบำบัด	กองสาธารณสุขฯ
๓	โครงการก่อสร้างอาคารชมรม To Be Number One ในตำบลศรีสุนทร	เพื่อการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน/เยาวชน ในตำบลศรีสุนทร	ก่อสร้างอาคารชมรม To Be Number One ในตำบลศรีสุนทร จำนวน ๑ หลัง บริเวณชุมชนบ้านศรี ๓	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	มีการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	มีอาคารจัดกิจกรรมให้แก่ นักเรียนและเยาวชนในตำบลศรีสุนทร	กองสาธารณสุขฯ /กองช่าง
๔	โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคติดต่อ	จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย /เว็บไซต์ /แผ่นพับ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จัดสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	ประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังโรคติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันภัยโรคเอดส์	- เพื่อป้องกันภัยไข้เจ็บจากเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - เพื่อลดอัตราการป่วย/ตายและการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ผู้ปกครอง ผู้ติดเชื้อ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,เยาวชนในการสถานศึกษา, ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ สถาบันเชิงและแหล่งเสียงออกการระบอบของโรค และจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โรค ๑ ธันวาคม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง และเหมาะสมลดอัตราการป่วย/ตาย และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	กองสาธารณสุข
๖	โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร	เพื่อยกระดับมาตรฐานร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อยมากขึ้น	ร้านอาหาร,แหล่งผลิตได้รับการยกระดับ เป็นร้านอาหารสะอาด, รสชาติอร่อยเพิ่มขึ้น	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผ่านการอบรมด้านสุขภิบาลอาหารอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	ประชาชนมีความรู้ในการบริโภค และอุปโภค	กองสาธารณสุข	
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครสุขภาพ	เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการรักษาสุขภาพในชุมชน	จัดตั้งกลุ่ม อสม.น้อย จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ ด้านสาธารณสุขอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	มีกลุ่มอสม.ที่มีความรู้สามารถเบื้องต้นในการรักษาสุขภาพ	กองสาธารณสุข	
๘	โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพ	ดำเนินการจัดนิทรรศการอาหาร ความปลอดภัย ในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีคุณภาพ	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความเข้าใจ เพิ่มมากขึ้น ในการเลือกซื้อ และเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีคุณภาพ	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มมากขึ้น ในการเลือกซื้อ และเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีคุณภาพ	กองสาธารณสุข	
๙	โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานด้านสุขภิบาลอาหารและปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านสุขภิบาลอาหารและน้ำ	บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพตั้งแต่กระบวนการเตรียมปรุงประกอบจำหน่าย และเสิร์ฟอาหารรวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ ทดสอบความรู้ ร้อยละ ๘๐	ผู้สัมผัสอาหารมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านสุขภิบาลอาหารและน้ำ	กองสาธารณสุข	
๑๐	โครงการสนับสนุนบ้านพักถึงสุขใจ	เพื่อลดผลกระทบจากสุขภัณฑ์จัดในแหล่งสาธารณะ ทำให้แหล่งท่องเที่ยว สะอาดเรียบร้อย	อุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการบ้านพักถึงสุขใจจัดเพื่อแก้ไขปัญหาการเพิ่มของสุนัขและภาระท่องเที่ยว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	อุดหนุนงบประมาณโครงการอุดหนุนบ้านพักถึงสุขใจจัดทุกปี	สามารถแก้ไขปัญหาภาระ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวของจังหวัดและสามารถควบคุมจำนวนสุนัขได้	กองสาธารณสุข	
๑๑	โครงการลดโรค สมปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระเมธีธรรมาจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณมุนีราชกนิษฐาจารย์	อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จำนวนสัตว์ในพื้นที่ถนนตรัสสุนทร	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	จำนวนสัตว์ในพื้นที่ถนนตรัสสุนทร	๑.สัตว์มีเลี้ยงได้รับการขึ้นทะเบียน สัตว์ร้อยละ ๕๐ ๒.สัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ ๑๐๐	กองสาธารณสุข	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้เกิดขึ้นในตำบลพัฒนาทั้งในส่วนบุคคลและสังคม เพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคล เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานในชุมชนที่เข้มแข็ง	อุดหนุนทั่วไป ในอุดหนุนสำหรับ งานตามแนวทางการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	อุดหนุนงบประมาณของโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	ประชาชนที่ได้รับบริการสนับสนุน จากโครงการพระราชดำริฯ	กองสาธารณสุขฯ
๑๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR) "	๑.เพื่อให้แกนนำด้านสุขภาพมีความรู้ ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุบัติเหตุก่อนส่งต่อโรงพยาบาล ๒.เพื่อให้แกนนำด้านสุขภาพมีทักษะการฟื้นคืนชีพ(CPR) ๓.เพื่อให้แกนนำด้านสุขภาพมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ๔.เพื่อให้แกนนำด้านสุขภาพสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อประสบอุบัติเหตุในชุมชน	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ " การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR) " ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ	ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR) ได้อย่างทั่วถึง	กองสาธารณสุขฯ
๑๔	โครงการอาสาสมัครรับบริจาคเงิน เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	เพื่อให้มีบุคลากรในการทำหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	มีอาสาสมัคร จำนวน ๒ คน	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล	ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลมากขึ้น	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๑๔-โครงการ			๑,๗๖๐,๐๐๐	๑,๗๖๐,๐๐๐	๓,๗๕๐,๐๐๐	๑,๗๕๐,๐๐๐	-	-	-

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๔ ไทยเป็นประชาชาติประชาธิปไตยและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

หมายเหตุที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน

หมายเหตุที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้

ค.Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๘ งานที่มีคุณค่าและยุติธรรม การจ้างงานดีและมีเสถียรภาพ

และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ ๙ โครงการพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม เป้าประสงค์ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุม และยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ (Value based economy and high value service)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการส่งออก และการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาการทุจริต

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔๔ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มพูนค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค

เพื่อจำหน่ายและการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขยาย สอนหลายสิบสาขา วัฒนธรรมไทย	เพื่อเป็นการสร้างความอบอุ่น ความรัก ความ ผูกพันระหว่างเด็กและผู้สูงอายุในชุมชน	จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในชุมชนถ่ายทอด ภูมิปัญญาวัฒนธรรมให้กับเด็กและ เยาวชนในชุมชน ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ การจัดกิจกรรมทาง วัฒนธรรมตามอายุสอน หลานให้แก่กลุ่มเด็กและ เยาวชน อันนำไปสู่การอยู่ ร่วมกันในสังคมบนพื้นฐาน ของคุณค่าวัฒนธรรมที่ดีงาม ของชุมชนและสังคมไทย	เกิดความรัก ความผูกพันระหว่าง เด็กและผู้สูงอายุในชุมชนและสืบ สานภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น	กองสวัสดิการ สังคม
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ แบบนิวอร์มอล (New Normal)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการฝึกอบรม อาชีพแบบนิวอร์มอลเป็นช่องทางในการ สร้างอาชีพ	จัดฝึกอบรมให้ประชาชนในตำบลสุรินทร์ ปีละ ๑ ครั้ง จำนวน ๕๐ คน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่เข้า รับการฝึกอบรมมีช่องทาง ในการสร้างอาชีพ	ประชาชนในตำบลเดิมอาชีพใน แบบนิวอร์มอล	กองสวัสดิการ สังคม
รวม	๒ โครงการ			๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐			

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดความที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เป็นคุณภาพและความยั่งยืน
 ค.Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๖ ความสงบสุข ยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็ง เป้าประสงค์ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพระดับชาติ

และครอบคลุมในทุกระดับ
 เป้าหมายที่ ๑๗ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ (Value based economy and high value service)
 จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของระบบวิจัย

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมายชีวิต

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ

สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

(๕) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับสมาชิกอปพร.	เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับสมาชิกอปพร.	จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ ครั้งใน	สมาชิกอปพร.ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักงานป้องกัน (งานป้องกัน)
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อฝึกอบรมให้กับประชาชนผู้จิตอาสาในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือสังคม	ฝึกอบรมประชาชน จำนวน ๓๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ ครั้งใน ปีงบประมาณ	มีจำนวนสมาชิกอปพร.ที่มีความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด (งานป้องกัน)
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิก (อปพร.)	เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและเพิ่มความชำนาญในการปฏิบัติงานของสมาชิกอปพร.ที่เคยผ่านการฝึกอบรม	ฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอปพร.ที่เคยผ่านการฝึกอบรม จำนวน ๓๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ ครั้ง ใน ปีงบประมาณ	มีจำนวนสมาชิกอปพร.ที่มีความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด (งานป้องกัน)
๔	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดตั้งจุดตรวจหรือจุดตรวจร่วมเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีอยู่จำนวน ๑ จุด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวน ๑ ครั้ง ใน ปีงบประมาณ	สามารถลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่	สำนักปลัด (งานป้องกัน)
๕	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดตั้งจุดตรวจหรือจุดตรวจร่วมเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีอยู่จำนวน ๑ จุด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวน ๑ ครั้งใน ปีงบประมาณ	สามารถลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด (งานป้องกัน)
๖	โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเกี่ยวกับกาป้องกันสาธารณภัยต่างๆให้กับบุคลากรในหน่วยงาน	เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุภัยธรรมชาติ	บุคลากรในหน่วยงาน จำนวน ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวน ๑ ครั้งใน ปีงบประมาณ	บุคลากรในหน่วยงานเกิดทักษะในการช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ	สำนักปลัด (งานป้องกัน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ความสำเร็จ (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการแก้ไขปัญหาย้ายถิ่น	เพื่อเป็นการบรรเทาเหตุสาธารณภัย และให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยแล้ว	ประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร หมู่ที่ ๑ - ๘ หมู่บ้าน	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ระดับความสำเร็จในการ บริการให้ความช่วยเหลือ	ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับ การบรรเทาความเดือดร้อน จากเหตุสาธารณภัย	สำนักปลัด (งานป้องกัน) สำนักปลัด (งานป้องกัน)
๘	โครงการปรับปรุง/ เพิ่มเติม กล้องวงจร ปิดระบบดิจิทัล ภายในสำนักงาน เทศบาลและที่มီးเสียเป็นศาลากลาง ก่อให้เกิดอัตราย	เพื่อตรวจตราและรักษาความปลอดภัย ภายในสำนักงานเทศบาลและพื้นที่เสี่ยงภัย ในตำบลที่อาจก่อให้เกิดอันตราย	ปรับปรุง/เพิ่มเติมระบบกล้องวงจรปิด ระบบ /บันทึกดิจิทัลพร้อมชุดควบคุม และจอรับภาพ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	สามารถลดปริมาณการเกิด อาชญากรรมได้เหลือ ๒๐%	ทำให้การรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานและภายในตำบล มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	สำนักปลัด (งานป้องกัน)
๙	โครงการรณรงค์กำจัดขยะ ช่วงเทศกาลวันหยุด	เพื่อลดความปลอดภัยในชีวิต บ้านเมืองให้แก่ประชาชน	เจ้าหน้าที่ออกตรวจกรณีในพื้นที่วัง เทศบาลปิโหมและलगรณดจำนวน ๑ ชุด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	ประชาชนได้รับความ เป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักปลัด (งานเทศกาล)
๑๐	โครงการผู้ชี่ยวท่วงโยประชาชน	เพื่อลดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	มีเจ้าหน้าที่ขอแจกบัตรค่ารถจักรยาน ได้ออกตรวจกรณีในพื้นที่และเกิดความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ระยะเวลาในการตรวจ	ประชาชนได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด (งานเทศกาล)
๑๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนของเทศบาลตำบล ศรีสุนทร	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ทราบถึงสิทธิและการช่วยเหลือ จากทางราชการ	จัดอบรมให้ความรู้ให้กับประชาชนใน พื้นที่ จำนวน ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้ารับการ อบรม	ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม ได้รับทราบสิทธิและการให้ ความช่วยเหลือจากทางราชการ	สำนักปลัด (งานป้องกัน)
๑๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาล ตำบลศรีสุนทร (หลักสูตรทบทวน)	เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการช่วยเหลือสังคม	จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน ไม่มียกกว่า ๕๐ คน	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ระยะเวลาที่ดำเนินการ อบรมให้แล้วเสร็จ	ผู้เข้ารับการอบรมมี ทักษะความรู้ในการช่วย เหลือในด้านสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด (งานป้องกัน)
๑๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนและ เยาวชนในพื้นที่	เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ให้กับเยาวชนในการ ป้องกันภัยจากยาเสพติด	กลุ่มนักเรียน เยาวชนในพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	จำนวน ๑ ครั้ง ในปี งบประมาณ	นักเรียน เยาวชน เกิดความ เข้าใจและตระหนักถึงภัยภัย ของยาเสพติด	สำนักปลัด (งานป้องกัน)
๑๔	โครงการจัดการอบรมความรู้เบื้องต้น อัคคีภัยในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร	เพื่อให้เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในการ ป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับมือ เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย	จัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรให้แก่นักเรียน ในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร ปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของ ความรู้เข้าใจและ สามารถช่วยเหลือ ตนเองได้เบื้องต้น	นักเรียน เยาวชน เกิดความ เข้าใจและตระหนักถึงภัยภัย ของยาเสพติด	สำนักปลัด (งานป้องกัน)
รวม	๑๔_โครงการ			๓,๔๗๐,๐๐๐	๓,๔๗๐,๐๐๐	๓,๔๗๐,๐๐๐	๓,๔๗๐,๐๐๐	๓,๔๗๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่ไม่อยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค.Sustainable Development Goals : SDGs หมายความว่า ๓ สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าประสงค์ สร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

เป้าหมายที่ ๕ ความเท่าเทียมทางเพศ เป้าประสงค์ บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน

เป้าหมายที่ ๕๗ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานที่หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย (Human resource Social Development and Security Management)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและศักยภาพของประชาชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.ยุทธศาสตร์การส่งเสริม นันทนาการ และกิจกรรมเด็กเยาวชน

๕.๑ กลยุทธ์ ๔ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชน ให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และผู้พิการ

สิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาศักยภาพและศักยภาพของแรงงานในท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงสถานกีฬาชุมชนตำบลศรีสุนทร	เพื่อให้ชุมชนตำบลศรีสุนทร มีสถานกีฬาพร้อมให้บริการเยาวชนชุมชน ได้อย่างทั่วถึง	ปรับปรุงสถานกีฬาของตำบลศรีสุนทร	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	เยาวชน/ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายครบทุกหมู่บ้าน	กองการศึกษา	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อประจำปี	เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและมีความสามัคคี	มีการแข่งขันกีฬาตะกร้อศรีสุนทรทุกปี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนและเยาวชนหันมาเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา	
๓	การแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลศรีสุนทรสัมพันธ์	เพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร	มีการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลศรีสุนทรสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	องค์กรมีความสามัคคีเพิ่มขึ้น	กองการศึกษา	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและมีความสามัคคี	มีการแข่งขันกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนและเยาวชนหันมาเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา	
๕	โครงการส่งเสริมกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อให้พนักงานและคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนได้แสดงออกถึงศักยภาพด้านกีฬาและมีความสามัคคี	มีการแข่งขันกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและมีความสามัคคี	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖	โครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทรกีฬา	เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและมีความสามัคคี	มีการแข่งขันฟุตบอลประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทรกีฬา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๗๐ (บาท)	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและมีความสามัคคี	กองการศึกษา
๗	โครงการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนมีนาราชน ประจําปี	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและสนใจสุขภาพ	มีการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนมีนาราชน ประจําปี	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	ประชาชนหันมาสนใจใน การออกกำลังกายและมี สุนภาพที่ดีขึ้น	กองการศึกษา
๘	โครงการแข่งขันฟุตบอล ประจําปี เทศบาลตำบลศรีสุนทรกีฬา	เพื่อประชาชนเยาวชนหันมา ออกกำลังกายและมีความ สามัคคี	มีการแข่งขันฟุตบอล ประจําปีเทศบาล ตำบลศรีสุนทร	๒๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	เพื่อให้ประชาชนและ เยาวชนหันมาออกกำลังกาย และมีความสามัคคี	กองการศึกษา
๙	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นภายใน สวนรมวินพระราช ๘๗ พรรษา (ขุนน้ำ บงมะรวน) หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีสนาม เด็กเล่นที่ได้รับมาตรฐาน	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นภายใน สวนรมวินพระราช ๘๗ พรรษา (ขุนน้ำ บงมะรวน) หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ แห่ง	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชน ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น	ประชาชนในตำบล ศรีสุนทรหันมาออก กายออกกำลังกายยิ่งขึ้น	กองการศึกษา/ กองช่าง
๑๐	โครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล เพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ในตำบลศรีสุนทร	เพื่อประชาชนเยาวชนหันมา ออกกำลังกายและมีความ สามัคคี	จัดอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล เพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ในตำบลศรีสุนทร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้เข้าร่วม อบรมทักษะกีฬาฟุตบอล มีสุขภาพที่ดี	เด็กและเยาวชนมี ทักษะในการเล่น ฟุตบอลอย่างถูกต้อง	กองการศึกษา
๑๑	โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประจําปีศรีสุนทรกีฬา	เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนหันมา กายออกกำลังกายและมีความ สามัคคี	มีการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประจําปีศรีสุนทรกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	ประชาชนและเยาวชน หันมาเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา
๑๒	โครงการจัดกิจกรรมสุนันทุประจํา ตำบล	เพื่อดึงรั้งกีฬาไว้ซึ่งกิจกรรมทางศาสนา อิสลาม	จัดอบรมสุนันทุประจําปี จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของโครงการที่ สามารถดำเนินการสำเร็จ ได้ตามเป้าหมาย	ประชาชนร่วมกิจกรรม ทางศาสนา	กองการศึกษา
รวม	๑๒ โครงการ	-	-	๖,๑๐๐,๐๐๐	๔,๓๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดภายใต้ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านค่าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมวดภายใต้ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้
 ค.Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๘ งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป้าประสงค์ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและยั่งยืนการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ

และกรมมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ ๑๒ การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ สร้างพลังกระตุ้นให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ (Value based economy and high value service)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และบริการท่องเที่ยว

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อจำหน่าย และเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด

(๑)แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้เลี้ยงปลาตก	๑.เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ในการเลี้ยงปลาตกให้มีคุณภาพ ๒.เพื่อส่งเสริมรายได้ด้านเกษตรกรและในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน	ประชาชนมีความรู้ในการเลี้ยงปลาตกมีคุณภาพ ประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีรายได้เสริมสามารถเลี้ยงชีพได้	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์	ประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีความรู้ในการเลี้ยงปลาตกให้มีคุณภาพ ประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีรายได้เสริมอย่างยั่งยืน	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรม/ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ หมู่ที่ ๕	เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ในการเลี้ยงกระบือให้มีคุณภาพ	ประชาชนมีความรู้ในการเลี้ยงกระบือมีคุณภาพ ประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีรายได้เสริมสามารถเลี้ยงชีพได้	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์	ประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีความรู้ในการเลี้ยงกระบือให้มีคุณภาพ ประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีรายได้เสริมอย่างยั่งยืน	สำนักปลัด
รวม	๒ โครงการ	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหน้าที่ ๕ ไทยเป็นประชาคมการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค.Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหน้าที่ ๘ งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ

และภารกิจที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ (Value based economy and high value service)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศรษฐกิจ

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการรวมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค

เพื่อจำหน่าย และเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนคติของบุคลากรภาครัฐและสมาชิกกลุ่มอาชีพเพื่อการผลิต	เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และหาประสบการณ์แก่คณะกรรมการกลุ่มอาชีพเพื่อการผลิต	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพเพื่อการผลิตและนำคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มอาชีพฯ ๕ คน ไปเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการกลุ่มอาชีพเพื่อการผลิต ณ จังหวัดในภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ-ภาคอีสาน จำนวน ๕๐ คน ปีละ ๑ ครั้ง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ (บาท)	อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	คณะกรรมการกลุ่มอาชีพเพื่อการผลิต	กองสวัสดิการสังคม
๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา	เพื่อให้ประชาชนในตำบลศรีสุนทรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งปีละ ๑ ครั้ง	๒,๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ (บาท)	อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	ตัวแทนชุมชนได้รับความรู้จากการฝึกอบรมศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพทุกอาชีพแก่ประชาชนในตำบล	เพื่อให้ประชาชนในตำบลอาชีพและมีรายได้	จัดอบรมอาชีพ เช่น ทำขนม เหนียง ทำขนมหวาน ทำอาหารพื้นเมืองทำน้ายา ทำความสะอาด ในตำบลศรีสุนทร จำนวน ๘ กลุ่ม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐ (บาท)	ร้อยละของอัตราความว่างงานในพื้นที่ลดลง	ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง	กองสวัสดิการสังคม
๔	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้มีปัญหาท้องถิ่น	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น	ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นประชาชนในตำบลศรีสุนทรหมู่ที่ ๑-๘ ปีละ ๑ ครั้ง จำนวน ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐ (บาท)	ร้อยละของอัตราความว่างงานในพื้นที่ลดลง	ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้	กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อให้ประชาชนในระดับประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนในตำบลที่สมัครผู้สมัครได้รับการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนในระดับประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กองสวัสดิการสังคม
๖	โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพ นวัตกรรม ในตำบล	เพื่อให้ประชาชนในระดับมีความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพที่มีรายได้ดี และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีรายได้ดี และมีความรู้ใหม่ประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้น และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีองค์ความรู้และมีความรู้รายได้ออกมาให้แก่ชุมชน	ประชาชนมีองค์ความรู้ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
๗	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน	เพื่อให้ประชาชนในระดับสมัครสุนทรได้มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนในตำบลสมัครสุนทรมีความรู้มากขึ้นในเรื่องภูมิปัญญาพื้นบ้าน	กองสวัสดิการสังคม
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และประชาชนเพื่อเสริมสร้างความรู้และเข้มแข็งชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับชุมชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมและเครือข่ายองค์กรชุมชน	ประชาชน / ผู้นำมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
๙	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	เพื่อให้กลุ่มอาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์มีความรู้และสร้างตนเองและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพและสินค้า OTOP และศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ณ จังหวัดภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอีสาน ผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐ คน	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	กลุ่มอาชีพที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนาสินค้ากลุ่มได้	กองสวัสดิการสังคม
๑๐	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	เพื่อให้ประชาชนในระดับดำเนินชีวิตโดยยึดหลักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งปีละ ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๐ คน	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	ตัวแทนชุมชนได้รับความรู้ จากภาคีที่อบรมศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งชุมชนเพิ่มขึ้น	กองสวัสดิการสังคม
๑๑	โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบล	เพื่อให้องค์กรสตรีไม่มีโอกาสศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองพร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ สิทธิประโยชน์ของสตรีให้กลุ่มสตรีในระดับสมัครสุนทร จำนวน ๑๒๐ คน ปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กลุ่มสตรีในตำบลได้รับการอบรมอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	กลุ่มสตรีได้รับการทบทวนบทบาทหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองสวัสดิการสังคม
รวม	๑๑-โครงการ		-	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖

แบบ ผ.๐๒

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก หมายเหตุที่ ๒ ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก หมายเหตุที่ ๓ ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก หมายเหตุที่ ๓ ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก หมายเหตุที่ ๓ ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก

ค.Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๗ พลังสะอาดที่เข้าถึงได้ เป้าประสงค์ สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่ที่สามารถจ่ายได้ เชื้อถือได้และยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๗.๑ โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม เป้าประสงค์ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ (Value based economy and high value service)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัด ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้างปรับปรุง เส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานเศรษฐกิจและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมแสงสว่าง ซอยในเคหะ ๕ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกครัวเรือนตลอดจนสร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยในเคหะ ๕ ระยะทาง ๕๑๕.๐๐ เมตร	-	๒๐๖,๐๐๐	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟแสงสว่าง ซอยตาฮวน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกครัวเรือนตลอดจนสร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่าย เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าแสงสว่าง) ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร	-	๖๕,๐๐๐	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมแสงสว่าง ซอยดาภิรมย์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกครัวเรือนตลอดจนสร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร	-	๕๖,๐๐๐	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมแสงสว่าง ซอยสี หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกครัวเรือนตลอดจนสร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร	๖๐,๐๐๐	-	-	-	๖๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลิตภัณฑ์โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมแสงสว่าง พร้อมไฟรัยทาง หมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ ประชาชนทั่วไป	ขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อจ่าย กระแสไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟแสงสว่าง)	๒๑๖,๐๐๐.-	-	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าให้ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๖	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างทาง ซอยสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๔ ซอยบ้านพักตำรวจ ซอยหน้าเรือนจำ ซอย ๑, ซอย ๒, ซอย ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการ สัญจรไปมาและเห็นความปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟแสงสว่าง) ซอยสี่เหลี่ยม ๓๐๐ เมตร ซอยบ้านพักตำรวจ ๑๐๐ เมตร ซอยหน้าเรือนจำ ซอย ๑ ซอยหน้าเรือนจำ ซอย ๒ ซอยหน้าเรือนจำ ซอย ๓	-	๑๕๘,๕๐๐	-	-	-	ติดตั้งหลอดไฟฟ้าให้ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้ากุโบร์ บ้านบึงใจ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึงและครอบคลุมทุกครัวเรือน ตลอดจนสร้างความปลอดภัยใน การสัญจรไปมา	ขยายไฟฟ้ากำลังพร้อมแสงสว่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าให้ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมแสงสว่าง ซอยร่วมใจ ๑ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึงและครอบคลุมทุกครัวเรือน ตลอดจนสร้างความปลอดภัยใน การสัญจรไปมา	ขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าแสงสว่าง ยาว ๓๐.๐๐ เมตร	-	๒๘,๐๐๐	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าให้ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมแสงสว่าง ซอยเทพสุนทร หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึงและครอบคลุมทุกครัวเรือน ตลอดจนสร้างความปลอดภัยใน การสัญจรไปมา	ขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าแสงสว่าง ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร	-	๓๒๐,๐๐๐	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าให้ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมแสงสว่าง ซอย จิรารัตนอุทิศ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึงและครอบคลุมทุกครัวเรือน ตลอดจนสร้างความปลอดภัยใน การสัญจรไปมา	ขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าแสงสว่าง ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร	-	๓๖,๘๐๐	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าให้ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมแสงสว่าง ซอยร่วมใจ ๗ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึงและครอบคลุมทุกครัวเรือน ตลอดจนสร้างความปลอดภัยใน การสัญจรไปมา	ขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าแสงสว่าง ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร	-	๔๙,๒๐๐	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าให้ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ชอย หลังอ่างเก็บน้ำบางหมื่นวัดคำ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง บางหมื่นวัดคำ ๑ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล ศรีสุนทร ระยะทาง ๒ กิโลเมตร	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าให้ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๓	โครงการขยายไฟฟ้าบ้านหมาก หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง แจ้งวัดภูเก็ด	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึงและครอบคลุมทุกครัวเรือน ตลอดจนสร้างความปลอดภัยใน การสัญจรไปมา	ขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้า แสงสว่าง ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	-	๘๐๑,๕๕๙	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าให้ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๔	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างเสาเข็ม สี่แยกทางเข้าหมู่บ้านแนวรมิต หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกครัวเรือนตลอดจน สร้างความปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งเสาเข็มรมิต	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ติดตั้งไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ชอยบ้านหนองบ่อน้ำ ชอยแป๊ะห้องที่ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกครัวเรือนตลอดจน สร้างความปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าให้ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้ากำลังและแสงสว่าง รอบชุมชนป่าประบางหมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกครัวเรือนตลอดจน สร้างความปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่าย ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง	๖๘๘,๐๐๐	-	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าให้ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมแสงสว่าง ชอยแป๊ะห้องที่ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกครัวเรือนตลอดจน สร้างความปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	ขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้า แสงสว่าง ระยะทาง ๓๓๐.๐๐ เมตร	-	๑๓๒,๐๐๐	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าให้ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมแสงสว่าง ชอยไถยมบูรณ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึงและครอบคลุมทุกครัวเรือน ตลอดจนสร้างความปลอดภัยใน การสัญจรไปมา	ขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้า แสงสว่าง ยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร	-	๑๐๒,๐๐๐	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าให้ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมแสงสว่าง ซอยศรีพิพนเขต จอย ๓ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึงและครอบคลุมทุกครัวเรือน ตลอดจนสร้างความปลอดภัยใน การสัญจรไปมา	ขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้า แสงสว่าง ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าให้ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๐	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างข้าง ถนนแบบพลังแสงอาทิตย์ บริเวณซอย เบ๊ะทองที่ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึงและครอบคลุมทุกครัวเรือน ตลอดจนสร้างความปลอดภัยใน การสัญจรไปมา	ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่าย พลังแสงอาทิตย์ ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ติดตั้งเสาไฟฟ้าให้ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมแสงสว่าง บริเวณซอยดงชาติ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึงและครอบคลุมทุกครัวเรือน ตลอดจนสร้างความปลอดภัยใน การสัญจรไปมา	ขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้า แสงสว่าง ยาว ๒๐๐.๐๐เมตร	๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าให้ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยร่วมใจ ๕ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายขยายเขต ไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทาง ๓๓๐ เมตร	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าให้ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยท้าวทราสายใน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายขยายเขต ไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทาง ๙๕ เมตร	-	-	๔๐,๐๐๐	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าให้ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
	รวม ๒๓ โครงการ			๑,๙๖๔,๐๐๐	๒,๓๑๖,๙๙๙	๒,๙๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุว่าที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม เป้าประสงค์ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
และยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ (Value based economy and high value service)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้างปรับปรุง เส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีสถานที่ที่ผู้โดยสารสามารถพักผ่อนและประชาชนในการรอรถประจำทางในจุดที่ที่เทศบาลตำบลศรีสุนทร	ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน ๒ หลัง	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนได้รับความ อำนวยความสะดวก ในการรอรถประจำทาง	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า บริเวณถนนเทพกระษัตรี (ฝั่งซ้าย ออกนอกเมือง) หมู่ที่ ๑	เพื่อให้สามารถระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อ คสล.๑ ๑.๒๐ เมตร พร้อม บ่อพัก ความยาวรวม ๗๒๕.๐๐ เมตร ก่อสร้างทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๓๕ เมตร	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	สามารถระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาท่วม แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ๑ ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป บริเวณคลองอินทนิล เชื่อมต่อกับถนนเทพกระษัตรี หมู่ที่ ๑	เพื่อให้สามารถระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างวางท่อคสล.ขนาด ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคสล.สำเร็จรูป	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	สามารถระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาท่วม แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อม รางระบายน้ำรูปตัวยูมีฝาปิดขอย ในคล้า ๑ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๕.๓๐ ม. ขนาด ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๓๔.๐๐ ม.พร้อม คูระบายน้ำคสล.กว้าง ๐.๔๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๗.๗๕ ม.	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร สามารถระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดขอยในคสา ๓ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ราษฎรมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร พร้อมคูระบายน้ำรูปตัวยูมีฝาปิดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร	๗๖๕,๐๐๐	-	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร สามารถระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำรูปตัวยูมีฝาปิดขอยในคสา ๔ (ขอยรวมญาติ) หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๗ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตรพร้อมคูระบายน้ำรูปตัวยูมีฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร	๖๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร สามารถระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.ถนนหเทพกระษัตรี หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็วในกรณีเกิดฝนตกหนัก	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล. ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	-	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	สามารถระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนกึ่งมาหนองน้ำในคสา หมู่ที่ ๑	เพื่อก่อสร้างเป็นถนนกึ่งมาสำหรับเล่นกีฬา ในตำบลศรีสุนทร	ก่อสร้างถนนฟุตบอลล ๗ คน	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรม ของชุมชนและกลุ่ม To Be Number One	กองช่าง
๙	โครงการถนนลาดยางขอยในคสา ขอย ๒ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร	๘๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นดินพังคลองบริเวณอิมเนล หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และเพิ่มการระบายน้ำรวดเร็วขึ้น	เขื่อนกั้นดินพังสูง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร	-	๑๕,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ไม่ให้เกิดน้ำดินบริเวณริมคลองเกิดการพังทลายและเพิ่มการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดขอยกิ่งงออุทิศ ๓ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๓.๗๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร	-	๓,๒๓๕,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร สามารถระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

ร	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินฝั่งลาวตะขะ หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และเพิ่มการระบายน้ำรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างเชื่อมกันดิน สูง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๔.๐๐ เมตร	๓,๕๒๕,๔๖๐ (บาท)	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ไม่ให้น้ำดินบริเวณริมคลอง เกิดการพังทลายและเพิ่มการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินคลองอินทนิล ช่วงที่ ๒ (ฝั่งยอดดง) จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และเพิ่มการระบายน้ำรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างเชื่อมกันดิน สูง ๓.๕๐ เมตร (จุดที่ ๑) ความยาวรวม ๒๐๘ เมตร จำนวน ๒ ช่วง ก่อสร้างเชื่อมกันดิน สูง ๓.๕๐ เมตร (จุดที่ ๒) ความยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง	๕,๙๐๑,๗๒๐ (บาท)	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ไม่ให้น้ำดินบริเวณริมคลอง เกิดการพังทลายและเพิ่มการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินคลองโพธิ์ หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และเพิ่มการระบายน้ำรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างเชื่อมกันดิน สูง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐.๐๐ เมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ไม่ให้น้ำดินบริเวณริมคลอง เกิดการพังทลายและเพิ่มการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ และทำ ทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ของหมู่บ้าน เพื่อไว้ใช้สำหรับเป็นที่เก็บของหมู่บ้าน ให้มีความปลอดภัย	ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในภารกิจกรมเสนาธิการ และรายการ ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน และพึงใช้เงินที่เก็บของหมู่บ้านให้มี ความปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ในการทำกิจกรรมเสนาธิการและต่าง ๆ ของหมู่บ้าน และพึงใช้เงินที่เก็บของหมู่บ้านให้มี ความปลอดภัย	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินคลองอินทนิล (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันดินพังและเพิ่มการระบายน้ำรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างเชื่อมกันดิน สูง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร	๒,๒๐๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	เพิ่มการระบายน้ำได้ และป้องกันการพังทลายหน้าดิน	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินคลองอินทนิล (ช่วงที่ ๕) หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันดินพังและเพิ่มการระบายน้ำรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างเชื่อมกันดิน สูง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร	-	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	เพิ่มการระบายน้ำได้ และป้องกันการพังทลายของหน้าดิน	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินคลองอินทนิล (ช่วงที่ ๖) หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันดินพังและเพิ่มการระบายน้ำรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างเชื่อมกันดิน สูง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร	-	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	เพิ่มการระบายน้ำได้ และป้องกันการพังทลายของหน้าดิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๕	โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินคลองอินทนิล (ช่วงที่ ๗) หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันดินพังและเพิ่มการระบาย น้ำรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างเชื่อมกันดิน สูง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๒,๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	เห็นการระบายน้ำได้ และป้องกันการพังทลาย ของหน้าดิน	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าหมู่บ้าน ในค้ำ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมระบาย น้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดขอบบ้านกล้วย ๒/๓ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคม เพื่อป้องกันเกิดปัญหาหน้าท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทั่วทั้งที่	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๕.๕๐ ตารางเมตร ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ เมตร	-	-	-	๑,๐๑๐,๕๕๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร สามารถระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมระบบ ระบายน้ำ บริเวณสวนสาธารณะหนองน้ำ ในค้ำ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคม เพื่อป้องกันเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทั่วทั้งที่	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔.๕๐ - ๕.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๕.๐๐เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๕ ตารางเมตร ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด กว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๕.๐๐ เมตร ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร	-	-	-	๑,๕,๖๓๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร สามารถระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้างเชื่อมริมคลองบ้านหนอง หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันกรทหลายของหน้าดิน และเพิ่มการระบายน้ำรวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างเชื่อมริมคลองบ้านหนองขาดเขื่อน หินสูง ๓.๐๐ เมตรระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ไม่ให้เกิดดินบริเวณริม คลองเกิดการพังทลายและ เพิ่มการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรูปทิว มีฝาปิดของบางบ่อสวนแดง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒	เพื่อให้สามารถระบายน้ำและ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างคูระบายน้ำรูปทิวมีฝาปิด กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒ ช่วง ๒๖๐.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร	-	-	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	สามารถระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัว ยูมีฝาปิดริมถนนบางโจ - ความตื้น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๒	เพื่อให้สามารถระบายน้ำและ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๓๓๐.๐๐ เมตร	-	-	๑,๓๕๖,๐๐๐	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	สามารถระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมี ฝาปิดและวางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก ย่อยบางซม (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๒	เพื่อให้สามารถระบายน้ำและ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างคูระบายน้ำกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร ระยะทาง ๔๘๕.๐๐ เมตร วางท่อคสล. ๑ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๑๙๐.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๒,๖๐๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	สามารถระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนบ้านลิขอนงาล้าน - บ้านลิพอน บางกอกหมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสามารถระบายน้ำ และยังป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.ขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร	-	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	สามารถระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอย นอก หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร	-	-	๑,๕๓๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างเชื่อมกับดินพังคลอง บริเวณคลองตาแทน หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และเพิ่มการระบายน้ำรวดเร็วขึ้น	เชื่อมกับดินพังสูง ๒.๕๐ เมตรยาว ๕๐ เมตร	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ไม่ให้เกิดดินบริเวณริม คลองเกิดการพังทลายและ เพิ่มการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หน้าร้านเอ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก หน้าร้านเอ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	โครงการปรับปรุงโรงรถเอสทีดีค คอนกรีต ขยายบางขน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ถนนมีความแข็งแรงและลดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตขยายบางขน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	-	-	๑,๘๖๕,๐๐๐	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์บางขน ควนตาแท่น รอย ๘๔ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร คูระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยูมีฝาดำ ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	-	-	-	๖,๕๓๕,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคู ระบายน้ำบริเวณถนนสายไฟแรงสูง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถ ระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งที่ และไม่ก่อให้เกิด ปัญหาน้ำท่วมขัง	ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร คูระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยูมีฝาดำ ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคู ระบายน้ำ ขยายบางขน ๔ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถ ระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งที่ และไม่ก่อให้เกิด ปัญหาน้ำท่วมขัง	ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร คูระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยูมีฝาดำ ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคู ระบายน้ำ ขยายบ้านแยก ๓ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถ ระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งที่ และไม่ก่อให้เกิด ปัญหาน้ำท่วมขัง	ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร คูระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยูมีฝาดำ ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร	-	-	๙๕๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างเขื่อนประตุน้ำ คลองลิพอน หมู่ที่ ๒	สามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งที่ และไม่ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างเขื่อนหินกันดิน สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ไม่ให้น้ำดินบริเวณริม คลองเกิดการพังทลายและ เพิ่มการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ บริเวณบางขาม-ควนตาแทน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งที่ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตรพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีต. รูปตัวยูมีฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	๗,๙๕๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร สามารถระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อม คูระบายน้ำ บางขาม ๒/๒ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งที่ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร คูระบายน้ำคอนกรีต. รูปตัวยูมีฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	-	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร สามารถระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง	
๓๙	โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินทั้งสอง ลีพอนบางกอก หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และเพิ่มการระบายน้ำรวดเร็วขึ้น	เชื่อมกันดินทั้งสอง ยาว ๑๐๐ เมตร	-	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ไม่ให้เห็นดินบริเวณริม คลองเกิดการพังทลายและ เพิ่มการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคู ระบายน้ำ ซอยตาชาม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งที่ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร - คูระบายน้ำคอนกรีต. รูปตัวยูมีฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร	-	-	๗๘๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร สามารถระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง	
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคู ระบายน้ำ ซอยแม่ลิ้ม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งที่ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร คูระบายน้ำคอนกรีต. รูปตัวยูมีฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร สามารถระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					จัดซื้อจัดจ้าง (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือคอนกรีตอัดแรง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งพื้นที่ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบและรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร สามารถระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขยายลูบหลุม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนเส้นสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งพื้นที่ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขยายลูบหลุม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒ กิโลเมตร	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบและรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายผิวการจราจร หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนเส้นสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งพื้นที่ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	-	-	-	๗๒๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบและรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายผิวการจราจร หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนเส้นสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งพื้นที่ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร	-	-	-	๖๐๘,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบและรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร สามารถระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๕๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบางซำ) หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนเส้นสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งพื้นที่ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบและรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายผิวการจราจร หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนเส้นสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งพื้นที่ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร	-	-	-	๕๖๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบและรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร สามารถระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					คำชี้ชัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนลาด.พร้อม คูระบายน้ำ ซอยอุทกภูวนนท์ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถ ระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งที่ และไม่ก่อให้เกิด ปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	ก่อสร้างถนนลาด. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร - คูระบายน้ำลาด. รูปตัวยูมีฝาดเปิด กว้าง กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร	-	-	๒,๖๒๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร สามารถระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๔๙	โครงการบุกเบิกปรับปรุงถนนสาย บางซาม - ปากคลอง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่หินคลุกไม่น้อย กว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างฝายประตูน้ำความหนา ๑ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างฝายประตูน้ำความหนา ๑ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ แห่ง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินพร้อม ปรับปรุงผิวจราจร ซอยวิทย์ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุสำหรับ ประชาชนในการสัญจร	ก่อสร้างเชื่อมกันดิน สูง ๒.๕ - ๓ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงผิวจราจร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตรม.	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณริม คลองเกิดการพังทลายและ เพิ่มการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินพร้อม ปรับปรุงผิวจราจร ซอยความหนา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุสำหรับ ประชาชนในการสัญจร	ก่อสร้างเชื่อมกันดิน สูง ๒.๕ - ๓ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงผิวจราจร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตรม.	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณริม คลองเกิดการพังทลายและ เพิ่มการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำลาด. ความหนา - บางซาม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำ และสามารถระบายน้ำได้ทั่วทั้งที่	ก่อสร้างคูระบายน้ำลาด.รูปตัวยูมีฝาดเปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	สามารถระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินคลองบางพอน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันดินพังและเพิ่มการระบายน้ำ รวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างเชื่อมกันดิน สูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร	๑,๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	เพิ่มการระบายน้ำได้ และป้องกันเกิดการพังทลาย หน้าดิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๕๕	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรางเปิด . ปิด ขอบบางตาม . ความตาแทน ๕๕ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้สามารถระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมซึ่ง	ก่อสร้างคูระบายน้ำรางเปิด ขนาด กว้าง ๐.๕๐x๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร ก่อสร้างคูระบายน้ำปิด ขนาดกว้าง กว้าง ๐.๕๐x๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	สามารถระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๕๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ ขอบบางตาม - ความตาแทน ๕๕ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้สามารถระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมซึ่ง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๕๐ เมตร ระยะทางความยาว ๗๕.๐๐ เมตร	-	-	๒๖๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	สามารถระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นดินคลองตามตาแทน - บางตาม ขอย ๕๕ หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันดินพังและเพิ่มการระบายน้ำ รวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างเขื่อนกั้นดิน สูง ๒.๕๐-๓.๕๐ เมตร ระยะทางความยาว ๕๐.๐๐ เมตร	-	-	๙๐๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	เพิ่มการระบายน้ำได้ และป้องกันการพังทลาย ของหน้าดิน	กองช่าง
๕๘	โครงการปรับปรุงกั้นดินแปลงและ ดาดท้องคลองคลองคลองบ้านพอน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างกั้นดินแปลง กว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาวรวม ๑๒.๐๐ เมตร ก่อสร้างพื้นคสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่ายาวรวม ๔๕.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๙๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอยตาชวน ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๕ ตารางเมตร	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขยายบางซาม - ความตาแทน ๓ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๔๕๙,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. รุบตัวผู้มี มีฝเปิด และเชื่อมกับดินรับพร้อมปรับปรุง ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขยายบางซาม - ความตาแทน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งที่ และไม่ ปัญหาทั่วทั้งพื้นที่ เพื่อให้อ่างระบายน้ำมีความสะดวกในการ สัญจรไปมา เพื่อป้องกันดินพังและเพิ่มการระบายน้ำ รวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. รุบตัวผู้ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หรือหน้า ตะแกรงเหล็ก ความยาวรวม ๑๕๖.๐๐ เมตร ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ความยาวสอง รวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร งานปรับปรุงระดับถนนพร้อมก่อสร้างผิว แอสฟัลติกคอนกรีต พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร สามารถระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ คสล. รุบตัวผู้มีฝเปิด ขยายตาฮาน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถ ระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งที่ และไม่ก่อให้เกิด ปัญหาน้ำท่วมขัง	๑. ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ๒. ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๒๘.๐๐ ตารางเมตร ๓. ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. รุบตัวผู้มีฝ เปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ๔. ดินเสริมจราจรสี่ขา จำนวน ๒ เส้น หรือพื้นที่ที่เสริมจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๙๕๓,๓๒๕	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร สามารถระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง